



แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้ เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม จึงประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุมเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายพัฒนพงษ์ ลาพิงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑	
คำกล่าวนำ	
บทนำ	
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	
ส่วนที่ ๒ บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม	
<u>บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑)</u>	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	๑
แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	
แผนงาน : สังคมสงเคราะห์	๕
แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านเศรษฐกิจชุมชน	๘
แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสาธารณสุข	๙
แผนงาน : การสาธารณสุข	
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๑
แผนงาน : การศึกษา	
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๒
แผนงาน : บริหารงานทั่วไป	
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๔
แผนงาน : เคหะและชุมชน	
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๖
แผนงาน : บริหารงานทั่วไป	

เงินอุดหนุน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงาน: สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๑๗

แผนงาน : สังคมสงเคราะห์

๑๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสาธารณสุข

แผนงาน: สาธารณสุข

๑๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน: การศึกษา

๒๐

แผนงาน: การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

๒๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒๕

แผนงาน : รักษาความสงบภายใน

บัญชีโครงการกิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)

งานบริหารงานทั่วไป

๒๖

งานบริหารงานคลัง

๒๘

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

๒๙

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

๓๐

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้มืองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมีโฉมหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ได้จัดทำแผนพัฒนาสี่ปีซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง ๔ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๔ ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๐๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาสี่ปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ต.ค.๒๕๕๙ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุมขึ้น และเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม มุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

๒. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๓. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

๓.๑) งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

๓.๒) โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

๓.๔) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๕) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า จะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๕ การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ ๒๖ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

๑.๓.๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๒.๒ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ เป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานได้ ๓ ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/ กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดย พิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม และหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึง นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครงแผนการดำเนินงานจะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วย ๑) บทนำ ๒) วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน ๓) ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน ๔) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย ๑) บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.๐๑) ๒) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.๐๒) ๓) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. ๐๒/๑)

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น รับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

๒. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ

๓. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี

๕. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลตำบลตัวอย่าง

๖. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆตามงบประมาณในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้อย่างถูกต้อง

บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
แผนงาน : เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๐			พ.ศ.๒๕๖๑									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	ติดตั้งโซลาร์เซลล์ ระบบประปาหมู่บ้าน (ประชาคมหมู่ที่ ๘ อันดับ ๑)	จัดซื้อระบบไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน	๒๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๘ บ้านใหม่พัฒนา	กองช่าง													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๐			พ.ศ.๒๕๖๑									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	ไป บ้านสันโค้ง (ประชาคมหมู่ที่ ๒ อันดับ ๑)																	
๓	โครงการก่อสร้างถนนค สล.ซอย ๑๒ หมู่ที่ ๒ บ้านสันถนนใต้ (ประชาคมหมู่ที่ ๒ อันดับ ๒)	คสล.ขนาดกว้าง๓.๕๐ ม. ยาว ๔๖.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๘๓,๐๐๐	หมู่ที่ ๒ บ้านสันถนนใต้	กองช่าง													
๔	โครงการซ่อมแซมถนน สายกลางบ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านสันโค้ง (ประชาคมหมู่ที่ ๓ อันดับ ๑)	ถนนสายกลางบ้านกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๓ บ้านสันโค้ง	กองช่าง													
๕	โครงการเทลานคสล. หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้าน หนองสีแจ่ง (ประชาคม หมู่ที่ ๔ อันดับ ๑)	ก่อสร้างลาน คสล.หนา ๐.๑๕ ม. ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๔.๐๐ ตร.ม.	๘๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสี แจ่ง	กองช่าง													

บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและการเกษตร
แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๐			พ.ศ.๒๕๖๑								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการปรับปรุง/ ซ่อมแซม/วัสดุอื่น เกี่ยวกับระบบประปา หมู่บ้าน ในตำบลศรีเมือง ชุม	-	๔๐,๐๐๐	ตำบลศรีเมือง ชุม	กองช่าง												
		-ปรับปรุง/ ซ่อมแซม	๒๐,๐๐๐														
		-วัสดุ	๒๐,๐๐๐														

บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงาน : สังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๐			พ.ศ.๒๕๖๑									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	รองรับการจัดสวัสดิการ ให้แก่ผู้สูงอายุ	๖,๕๖๒,๘๐๐	ตำบลศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด	←												→
๒	โครงการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สนับสนุนการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๔๘,๐๐๐	ตำบลศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด	←												→
๓	โครงการสงเคราะห์ เบี้ยคนพิการ	รองรับการจัดสวัสดิการ เบี้ยคนพิการให้แก่คนพิการ	๑,๔๐๑,๖๐๐	ตำบลศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด	←												→
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพ คนพิการและผู้ดูแลคน พิการตำบลศรีเมืองชุม	เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ผู้ พิการตำบลศรีเมืองชุม	๑๕,๐๐๐	ตำบลศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด				↔									
๕	โครงการสร้าง ความปรองดอง สมานฉันท์	สร้างความเข้มแข็งและ ส่งเสริมสนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	๑๐,๐๐๐	ตำบลศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด							↔						

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๐			พ.ศ.๒๕๖๑									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๖	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการตั้งครุฑ ไม้พร้อมในวัยรุ่น ป้องกันเอดส์และยาเสพติด	สร้างความเข้มแข็งและ ส่งเสริมสนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	๑๕,๐๐๐	ตำบลศรีเมือง ชุม	กองการศึกษา													
๗	โครงการสานสัมพันธ์ ครอบครัวอบอุ่น	สร้างความเข้มแข็งและ ส่งเสริมสนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	๑๐,๐๐๐	ตำบลศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด													
๘	โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบล ศรีเมืองชุม	๒๐,๐๐๐	ตำบลศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด													
๙	โครงการบ้านทองถิ่น ประชารัฐร่วมใจ เกิดให้ องค์กราชน ราชนี	พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือยากจน	๓๐,๐๐๐	ตำบลศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด													
๑๐	โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพสตรีศรีเมืองชุม	สร้างความเข้มแข็งและ ส่งเสริมสนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	๒๐,๐๐๐	ตำบลศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๐			พ.ศ.๒๕๖๑								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
อุดหนุนส่วนราชการ																	
๑๑	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติด จังหวัดเชียงราย	สร้างความเข้มแข็งและ ส่งเสริมสนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	๕,๐๐๐	ที่ทำการ ปกครอง จังหวัด เชียงราย	ปกครอง จังหวัด เชียงราย					↔							
๑๒	โครงการบริหารจัดการ แบบบูรณาการ ศูนย์ปฏิบัติการ พลังแผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติดอำเภอแม่สาย	สร้างความเข้มแข็งและ ส่งเสริมสนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	๑๐,๐๐๐	ที่ทำการอำเภอ แม่สาย	อำเภอแม่สาย					↔							
รายจ่ายตามข้อผูกพัน																	
๑๒	โครงการส่งเสริม และ สนับสนุนกองทุน สวัสดิการชุมชน	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน กองทุนสวัสดิการชุมชน	๒๐๐,๐๐๐	ตำบลศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด	←											→

บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๐			พ.ศ.๒๕๖๑								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการรณรงค์ ป้องกันแก้ไขปัญห ปราบปรามยาเสพติด	เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และปราบปรามยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	ตำบลศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด				←—————→								
๒	โครงการค่ายพัฒนา สมาชิก To Be Number One ตำบลศรีเมืองชุม	เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน ในตำบลศรีเมืองชุม	๒๐,๐๐๐	ตำบลศรีเมือง ชุม	กองการศึกษา							↔					
๓	โครงการต่อต้านการใช้ ความรุนแรงเด็ก สตรี และการค้ามนุษย์	เพื่อลดความรุนแรงในเด็กสตรี และการค้ามนุษย์	๑๕,๐๐๐	ตำบลศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด									←————→			

บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านเศรษฐกิจชุมชน
 แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๐			พ.ศ.๒๕๖๑								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	--ไม่มี--																

บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสาธารณสุข

แผนงาน : สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๐			พ.ศ.๒๕๖๑												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑	โครงการควบคุมและ ป้องกันโรคไข้เลือดออก	เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และติดต่อของโรค	๘๐,๐๐๐	ตำบลศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด			←												→	
๒	โครงการอบรมให้ความรู้ และเฝ้าระวังโรคติดต่อ ในเด็กปฐมวัย	เพื่อให้มีความรู้ในการเฝ้าระวัง โรคติดต่อในเด็กปฐมวัย	๑๐,๐๐๐	ตำบลศรีเมือง ชุม	กองการศึกษา			↔													
๓	โครงการป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ตำบลศรีเมืองชุม	ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในตำบลศรีเมืองชุม	๓๐,๐๐๐	ตำบลศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด															←	→
๔	โครงการจัดซื้อวัสดุ วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	เพื่อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	๒๐,๐๐๐	ตำบลศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด	←															→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๐			พ.ศ.๒๕๖๑								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๕	โครงการอบรมให้ความรู้ การป้องกันและควบคุม โรคประจำถิ่นขอ ประชาชน	ให้ความรู้แก่ประชาชนใน ท้องที่ ตำบลศรีเมือง ชุม	๓๐,๐๐๐	ตำบลศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด												
๖	โครงการอบรมให้ความรู้ การแพทย์ทางเลือก กับการดูแลสุขภาพ	ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน	๑๕,๐๐๐	ตำบลศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด												
๗	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาต้านยาเสพติด ฟุตซอลคัพ	เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กและ เยาวชน	๒๐,๐๐๐	ตำบลศรีเมือง ชุม	กองการศึกษา												
๘	โครงการกีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสัมพันธ์	ให้ประชาชนใช้ออกกำลังกาย	๕,๐๐๐	ตำบลศรีเมือง ชุม	กองการศึกษา												
๙	โครงการแข่งขันกีฬา พื้นบ้าน สานสัมพันธ์ ผู้สูงอายุ ต.ศรีเมืองชุม	เพื่อให้ประชาชนใช้ออกกำลัง กาย	๓๐,๐๐๐	ตำบลศรีเมือง ชุม	กองการศึกษา												
๑๐	โครงการพัฒนาการดูแล สุขภาพผู้สูงอายุระยะ ยาว	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใน การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะ ยาวในตำบล	๑๐,๐๐๐	ตำบลศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด												

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๐			พ.ศ.๒๕๖๑									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
เงินอุดหนุนส่วนราชการ																		
๑๑	โครงการผ่าตัด-ทำหมัน เพื่อลดจำนวนสุนัขและ แมวที่เป็นสัตว์พาหะของ โรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข และแมวไม่มีเจ้าของ	เพื่อลดจำนวนสุนัขและแมวที่ เป็นจำนวนพาหะของโรคพิษ สุนัขบ้าและแมวไม่มีเจ้าของ	๓,๐๐๐	ตำบลศรีเมือง ชุม	สำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัด เชียงราย													
รายจ่ายตามข้อผูกพัน																		
๑๒	เงินสมทบหลักประกัน สุขภาพในพื้นที่ อบต.ศรีเมืองชุม	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ มีหลักประกันสุขภาพ	๑๐๐,๐๐๐	ตำบลศรีเมือง ชุม	กองทุน หลักประกัน สุขภาพ ต.ศรี เมืองชุม													

บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงาน : การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๐			พ.ศ.๒๕๖๑								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา																	
๑	โครงการจัดหาวัสดุราย หัว	เพื่อสนับสนุนนักเรียนใน ศพด. อบต.ศรีเมืองชุม	๑๔๑,๑๐๐	ตำบลศรีเมือง ชุม	กองการศึกษา				←————→								
๒	โครงการจัดอาหาร กลางวันให้แก่เด็กศูนย์ พัฒนา เด็กเล็กของตำบลศรี เมืองชุม	เพื่อสนับสนุนค่าอาหาร กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของตำบลศรีเมืองชุม	๔๐๖,๗๐๐	ตำบลศรีเมือง ชุม	กองการศึกษา	←————→											
๓	โครงการจัดอาหารเสริม (นม)ให้แก่เด็กก่อนวัย เรียน และนักเรียนใน ตำบล	เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนและ เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม)ครบทุกคน	๘๒๓,๙๖๖	ตำบลศรีเมือง ชุม	กองการศึกษา	←————→											

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๐			พ.ศ.๒๕๖๑									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๔	โครงการพัฒนา IQ EQ ในเด็กก่อนวัยเรียน	เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมี พัฒนาการที่ดีสมวัย	๕,๐๐๐	ตำบลศรีเมือง ชุม	กองการศึกษา												↔	
๕	โครงการอบรมภาษาสู่ ประชาคมอาเซียน	เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในตำบลเพื่อเตรียมความ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	๑๐,๐๐๐	ตำบลศรีเมือง ชุม	กองการศึกษา							↔						
๖	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดใน สถานศึกษา (D.A.R.E)	เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดใน เด็กนักเรียน	๑๕,๐๐๐	ตำบลศรีเมือง ชุม	กองการศึกษา												↔	↔
๗	โครงการพัฒนาบุคลากร ทางการศึกษา	เพื่อส่งบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรม	๒๐,๐๐๐	ตำบลศรีเมือง ชุม	กองการศึกษา	←												→
๘	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการดำเนินการ ตามหลักการ (สมศ.) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมี พัฒนาการที่ดีสมวัย	๒๐,๐๐๐	ตำบลศรีเมือง ชุม	กองการศึกษา							↔						
๙	โครงการค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซม	เพื่อพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ ของกองการศึกษา อบต.ศรีเมืองชุม ให้มีประสิทธิภาพ	๓๐,๐๐๐	ตำบลศรีเมือง ชุม	กองการศึกษา	←												→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๐			พ.ศ.๒๕๖๑								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เงินอุดหนุนส่วนราชการ																	
๑๐	โครงการจัดอาหาร กลางวันให้แก่เด็ก นักเรียน	เพื่อสนับสนุนค่าอาหาร กลางวันให้กับเด็กนักเรียน	๙๑๒,๐๐๐	โรงเรียนบ้าน สันถนน	กองการศึกษา	←											→
๑๑	โครงการจัดอาหาร กลางวันให้แก่เด็ก นักเรียน	เพื่อสนับสนุนค่าอาหาร กลางวันให้กับเด็กนักเรียน	๔๗๖,๐๐๐	โรงเรียนบ้าน สันโค้ง	กองการศึกษา												
๑๒	โครงการพัฒนา กศน. ตำบลศรีเมืองชุม	เพื่อดำเนินกิจการภายใน ศูนย์การศึกษาฯ	๒๐,๐๐๐	ศูนย์ กศน. ตำบลศรีเมือง ชุม	กองการศึกษา	←											→

บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงาน : การศาสนาศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๐			พ.ศ.๒๕๖๑									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการส่งเสริมงานป่าเวณี ปีใหม่เมือง และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในตำบล และอำเภอแม่สาย	เพื่อส่งเสริมงาน ประเพณีสงกรานต์ และอนุรักษ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐	ตำบลศรีเมือง ชุม	กอง การศึกษา							↔						
๒	โครงการส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ และงานรัฐพิธีต่างๆ	เพื่อเป็นการ อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีของ ท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	ตำบลศรีเมือง ชุม	กอง การศึกษา	←												→
๓	โครงการจัดงานวันเด็ก	เพื่อส่งเสริมให้เด็ก กล้าแสดงออกมี ความสามัคคี	๑๐,๐๐๐	ตำบลศรีเมือง ชุม	กอง การศึกษา				↔									

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๐			พ.ศ.๒๕๖๑											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๔	โครงการจัดงานรัฐพิธี งานศาสนา วัฒนธรรมและงานประเพณี	ส่งเสริมด้าน คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรมและ ธรรมะแก่ ประชาชน	๕๐,๐๐๐	ตำบลศรีเมือง ชุม	กอง การศึกษา															
๕	โครงการส่งเสริมประเพณีงานแห่เทียน เข้าพรรษา	เพื่อเป็นการ อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีของ ท้องถิ่น	๑๘,๐๐๐	ตำบลศรีเมือง ชุม	กอง การศึกษา															
อุดหนุนส่วนราชการ																				
๑	โครงการประกอบพิธี วันจักรี ๖ เมษายน	เพื่อส่งเสริมงานรัฐ พิธีและ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ พุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราช	๓,๐๐๐	ที่ทำการ อำเภอแม่สาย	กอง การศึกษา															

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๐			พ.ศ.๒๕๖๑													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๒	โครงการประกอบพิธีวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาพระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม	เพื่อส่งเสริมงานรัฐพิธีและเทิดพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ	๕,๐๐๐	ที่ทำการอำเภอแม่สาย	กองการศึกษา																↔	
๓	โครงการประกอบพิธีวันปิยมหาราช	เพื่อส่งเสริมงานรัฐพิธีและเทิดพระเกียรติคุณของพระปิยมหาราชเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติคุณ	๓,๐๐๐	ที่ทำการอำเภอแม่สาย	กองการศึกษา	↔																

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๐			พ.ศ.๒๕๖๑									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๔	โครงการประกอบพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ ๙	เพื่อส่งเสริมงานรัฐพิธีและเทิดพระเกียรติคุณของพระปิยะมหาราชเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙	๕,๐๐๐	ที่ทำการอำเภอแม่สาย	กองการศึกษา			↔										
๕	โครงการนมัสการและสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าดอยตุง	เพื่อส่งเสริมงานรัฐพิธีและเทิดพระเกียรติคุณของพระปิยะมหาราชเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙	๕,๐๐๐	ที่ทำการอำเภอแม่สาย	กองการศึกษา						↔							

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๐			พ.ศ.๒๕๖๑									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๖	โครงการงานเทิดพระเกียรติเนื่อง ในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระศรีนคริน ทรราชบรมราชชนนี	เพื่อส่งเสริมงาน รัฐพิธีและ เทิดพระเกียรติคุณ สมเด็จพระศรีนคร รินทรราชบรมราช ชนนีเนื่องในวัน คล้ายวันพระราช สมภพ	๓,๐๐๐	ที่ทำการ อำเภอแม่สาย	กอง การศึกษา	↔												
๗	โครงการพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนคริน ทรราชบรมราชชนนี	เพื่อส่งเสริมงาน รัฐพิธีและ เทิดพระเกียรติคุณ สมเด็จพระศรีนคร รินทรราชบรมราช ชนนีเนื่องในวัน คล้ายวันสวรรคต	๓,๐๐๐	ที่ทำการ อำเภอแม่สาย	กอง การศึกษา								↔					

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๐			พ.ศ.๒๕๖๑								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๘	โครงการพิธีรดน้ำดำหัวพ่อขุนเม็งราย มหาราช	เพื่อส่งเสริม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม ของล้านนา	๕,๐๐๐	ที่ทำการ อำเภอแม่สาย	กอง การศึกษา				↔								
๙	โครงการประกอบพิธีเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	เพื่อส่งเสริมงาน รัฐพิธีและ เทิดพระเกียรติคุณ ของสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวมหาวชิรา ลงกรณบดินทร เทพยวรางกูร	๕,๐๐๐	ที่ทำการ อำเภอแม่สาย	กอง การศึกษา									↔			
๑๐	วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	เพื่อส่งเสริมงานรัฐ พิธีและ เทิดพระเกียรติคุณ สมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช	๑๐,๐๐๐	ที่ทำการ อำเภอแม่สาย	กอง การศึกษา	↔											

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๐			พ.ศ.๒๕๖๑								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๑	โครงการธรรมยาตราเดินขึ้นบูชาพระ ธาตุดอยตุง (อุดหนุนวัดพระธาตุดอยตุง)	สนับสนุนการ อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีของ ท้องถิ่น	๕,๐๐๐	ที่ทำการ อำเภอแม่สาย	กอง การศึกษา						↔						
๑๒	งานนมัสการและสร้างน้ำพระธาตุดอยตุง (อุดหนุนวัดพระธาตุดอยตุง)	เพื่อส่งเสริม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม ของล้านนา	๒๐,๐๐๐	ที่ทำการ อำเภอแม่สาย	กอง การศึกษา						↔						
๑๓	โครงการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ของอำเภอแม่สาย	สนับสนุนพิธีถวาย ดอกไม้จันทน์	๗๐,๐๐๐	ที่ทำการ อำเภอแม่สาย	เทศบาล ตำบลแม่สาย	↔											

บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน : การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๐			พ.ศ.๒๕๖๑								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการรณรงค์ป้องกัน ไฟฟ้าและหมอกควัน	เพื่อป้องกันไฟฟ้าและหมอก ควัน	๕,๐๐๐	ตำบลศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด				←————→								
๒	โครงการส่งเสริมความรู้ เกี่ยวกับภัยและการ ป้องกันภัยแก่ประชาชน ในตำบล	เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับ ภัยและการป้องกันภัย แก่ ประชาชน	๒๐,๐๐๐	ตำบลศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด							←————→					
๓	โครงการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร	เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น มีความรู้ในการขับขี่ และกฎจราจร	๑๕,๐๐๐	ตำบลศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด										↔		
๔	โครงการเฝ้าระวังป้องกัน อุบัติเหตุทางถนน ในช่วงสงกรานต์	สงบเรียบร้อยความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน	๕,๐๐๐	ตำบลศรีเมือง ชุมตั้งจุดบริการ จำนวน ๒ แห่ง	สำนักงานปลัด							↔					

บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน : เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๐			พ.ศ.๒๕๖๑										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการรณรงค์ส่งเสริม การคัดแยกขยะ ระดับครัวเรือน	เพื่อให้ความรู้ด้านการจัดการ ขยะ	๑๕,๐๐๐	ตำบลศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด														
๒	โครงการอบรม และ ส่งเสริมการใช้ทำ ปุ๋ยชีวภาพ	เพื่อลดการใช้สารเคมีทาง การเกษตร	๑๐,๐๐๐	ตำบลศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด														
๓	โครงการค่ากำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อยและถูกสุขลักษณะ	๓๐๐,๐๐๐	ตำบลศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด														
	ค่าวัสดุอื่น		๒๐,๐๐๐																
๔	โครงการรณรงค์ที่ดิน สาธารณะในตำบล	เพื่อมีสถานที่ดำเนินกิจกรรม ของหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	ตำบลศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด														

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๐			พ.ศ.๒๕๖๑										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๕	โครงการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติรักษน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน	เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น ลดโลกร้อน	๕,๐๐๐	ตำบลศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด													↔	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้านการบริหารงานทั่วไป
แผนงาน : บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๐			พ.ศ.๒๕๖๑										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการจัดการเลือกตั้ง ในระดับท้องถิ่น และ ประชาสัมพันธ์การ เลือกตั้งในระดับท้องถิ่น	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง และ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ เลือกตั้ง	๓๕,๐๐๐	ตำบลศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด														
๒	โครงการฝึกอบรม การจัดทำแผนชุมชน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ แผนแม่บทชุมชน/หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	ตำบลศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด														
๓	เงินเดือนนายก อบต. และรองนายกอบต.	เพื่อจ่ายเงินเดือนให้แก่ นายก อบต.และรองนายก อบต.	๕๑๔,๐๘๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด														
๔	จ่ายค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่ง นายก อบต. และรองนายกอบต.	เพื่อจ่ายค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก	๔๒,๑๒๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด														

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๐			พ.ศ.๒๕๖๑									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๕	เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก	เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก	๔๒,๑๒๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด													
๖	จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ เลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกอบต.	เพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก อบต.	๘๖,๔๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด													
๗	จ่ายค่าตอบแทนสมาชิก สภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น/เลขานุการสภา องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	เพื่อจ่ายค่าตอบแทนสมาชิก สภา/เลขานุการองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๑,๖๒๗,๒๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด													
๘	เงินเดือนพนักงาน ส่วนตำบลสำนักงานปลัด	เพื่อจ่ายเงินเดือนให้แก่ พนักงานส่วนตำบล	๒,๘๓๙,๔๔๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด													
๙	จ่ายเงินเพิ่มต่างๆให้แก่ พนักงานส่วนตำบล สำนักงานปลัด	เพื่อจ่ายเงินเพิ่มต่างๆให้แก่ พนักงานส่วนตำบล	๑๓๒,๐๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๐			พ.ศ.๒๕๖๑									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑๐	จ่ายเงินประจำตำแหน่ง ปลัดอบต./รองปลัด อบต./หัวหน้าสำนักงาน ปลัด	เพื่อจ่ายเงินประจำตำแหน่ง ปลัดอบต./รองปลัดอบต./ หัวหน้าสำนักงานปลัด	๑๖๘,๐๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด	←												→
๑๑	จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้าง สำนักงานปลัด	เพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้างสำนักงานปลัด	๑,๒๓๓,๑๒๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด	←												→
๑๒	จ่ายเงินเพิ่มต่างๆให้แก่ พนักงานจ้าง สำนักงานปลัด	เพื่อจ่ายเงินเพิ่มต่างๆให้แก่ พนักงานจ้างสำนักงานปลัด	๑๓๕,๖๖๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด	←												→
๑๓	ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ สำนักงานปลัด	เพื่อจ่ายค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๓,๐๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด	←												→
๑๔	เงินค่าช่วยเหลือ การศึกษาบุตรพนักงาน ส่วนตำบล สำนักงาน ปลัด	เพื่อจ่ายเงินค่าช่วยเหลือ การศึกษาบุตรพนักงาน ส่วนตำบล	๒๐,๐๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด	←												→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๐			พ.ศ.๒๕๖๑									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑๕	ค่าเช่าบ้าน สำนักงาน ปลัด	เพื่อจ่ายค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานส่วนตำบล สำนักงานปลัด	๑๒๖,๐๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด													
๑๖	ค่าเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร ของ บุคลากรสำนักงานปลัด	เพื่อจ่ายค่าเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรของบุคลากร สำนักงานปลัด	๑๐๐,๐๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด													
๑๗	ค่าธรรมเนียมและ ลงทะเบียนต่างๆ สำนักงานปลัด	เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมและ ลงทะเบียนต่างๆ สำนักงานปลัด	๑๐๐,๐๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด													
๑๘	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	เพื่อจ่ายเป็น -ค่าจ้างเหมาบริการ -ค่าโฆษณาและเผยแพร่ -ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี	๕๕๗,๐๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๐			พ.ศ.๒๕๖๑									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		-ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร -ค่าจัดทำประกันภัยรถยนต์/ รถจักรยานยนต์																
๑๙	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็นประโยชน์ แก่ราชการ	เพื่อจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็นประโยชน์แก่ ราชการ	๓๖๐,๐๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด													
	- จ่ายค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่อปท.																	
	-จ่ายค่าตอบแทนอื่น อันเป็นประโยชน์ต่อการ ปฏิบัติราชการเป็นกรณี พิเศษ(โบนัส)พนักงาน ส่วนตำบลและพนักงาน จ้างของอบต.ศรีเมืองชุม																	
	- จ่ายเป็นค่าตอบแทน คณะกรรมการเปิดของ ตรวจการจ้างฯ																	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๐			พ.ศ.๒๕๖๑									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒๐	เงินเดือนพนักงาน ส่วนตำบลกองคลัง	เพื่อจ่ายเงินเดือนให้แก่ พนักงานส่วนตำบล กองคลัง	๑,๒๗๒,๗๒๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	กองคลัง													
๒๑	จ่ายเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล กองคลัง	เพื่อจ่ายเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล กองคลัง	๒๔,๐๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	กองคลัง													
๒๒	จ่ายเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	เพื่อจ่ายเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	๔๒,๐๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	กองคลัง													
๒๓	จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้างกองคลัง	เพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้างกองคลัง	๒๓๐,๑๖๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	กองคลัง													
๒๔	จ่ายเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างกอง คลัง	เพื่อจ่ายเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างกองคลัง	๓๖,๐๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	กองคลัง													
๒๕	ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการกองคลัง	เพื่อจ่ายค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๓,๐๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	กองคลัง													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๐			พ.ศ.๒๕๖๑									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒๖	เงินค่าช่วยเหลือ การศึกษาบุตรพนักงาน ส่วนตำบล กองคลัง	เพื่อจ่ายเงินค่าช่วยเหลือ การศึกษาบุตรพนักงานส่วน ตำบลกองคลัง	๕,๐๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	กองคลัง	←												→
๒๗	ค่าเช่าบ้าน กองคลัง	เพื่อจ่ายค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานส่วนตำบลกองคลัง	๘๔,๐๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	กองคลัง	←												→
๒๘	ค่าเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร ของบุคลากรกองคลัง	เพื่อจ่ายค่าเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรของบุคลากร สำนักงานปลัด	๔๐,๐๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	กองคลัง	←												→
๒๙	รายจ่ายเกี่ยวกับการ รับรองและพิธีการ	เพื่อจ่าย -ค่ารับรองในการต้อนรับ บุคคลหรือคณะบุคคล -ค่าเลี้ยงรับรอง -ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีและ งานพิธีการต่างๆ ฯลฯ	๒๕,๐๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	กองคลัง	←												→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๐			พ.ศ.๒๕๖๑									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓๐	ค่าวารสาร นสพ.และ เอกสารฯ	เพื่อค่าวารสาร นสพ. และ เอกสารฯ	๒๐,๐๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด													
๓๑	โครงการปรับปรุงแผนที่ ภาษี อบต. ศรีเมืองชุม	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดเก็บภาษี	๖๐,๐๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	กองคลัง													
๓๒	โครงการอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ส.อบต คณะผู้บริหาร อบต.ฯลฯ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ทำงานและตามภารกิจของ อบต.	๓๕๐,๐๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด													
๓๓	สมทบกองทุน ประกันสังคมพนักงาน จ้างองค์การบริหารส่วน ตำบล	เพื่อพัฒนาด้านการ ประกันสังคมให้แก่บุคลากร	๑๕๐,๐๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๐			พ.ศ.๒๕๖๑									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓๔	สมทบเงินกองทุน บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น	เพื่อสนับสนุนสมทบ เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญ พนักงาน ส่วนตำบล	๑๗๐,๙๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด	←												→
๓๕	โครงการสำรวจความ พึงพอใจของประชาชน	เพื่อสำรวจความพึงพอใจ ประชาชนในพื้นที่ ตำบลศรีเมืองชุม	๑๒,๐๐๐	ตำบลศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด													↔
๓๖	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง ส.อบต.ฯลฯ	เพื่อให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ต่างๆ	๒๐,๐๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด	↔												
๓๗	โครงการอบรมความรู้ มาตรฐานวินัยท้องถิ่น	เพื่อทราบถึงแนวทาง มาตรฐานวินัยท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	ตำบลศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด				↔									
๓๘	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า และ วิทยุ	๓๐,๐๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด	←												→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๐			พ.ศ.๒๕๖๑										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๓๙	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว	๓๐,๐๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด	←													→
๔๐	ค่าวัสดุพาหนะและขนส่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุพาหนะ และขนส่ง	๓๐,๐๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด	←													→
๔๑	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง และ หล่อลื่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ	๓๐,๐๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด	←													→
๔๒	โครงการค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซม	เพื่อพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ ของ อบต.ศรีเมืองชุม ให้มีประสิทธิภาพ	๕๐,๐๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด	←													→
๔๓	ค่าใช้จ่ายด้าน สาธารณูปโภค	เพื่อใช้ในกิจการของ อบต.	๒๖๐,๐๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	กองคลัง														



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๐			พ.ศ.๒๕๖๑									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	(ค่าไฟฟ้า, ค่าบริการ โทรศัพท์, ค่าบริการ ไปรษณีย์, ค่าบริการ สื่อสารและโทรคมนาคม ฯลฯ)																	
๔๔	ค่าซ่อมและการ บำรุงรักษายานพาหนะ	เพื่อพัฒนายานพาหนะ ของ อบต.ศรีเมืองชุม ให้มีประสิทธิภาพ	๘๐,๐๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด													
๔๕	ค่าวัสดุสำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ ภายในสำนักงาน	๑๒๐,๐๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	กองคลัง													
๔๖	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ คอมพิวเตอร์ ภายในสำนักงาน	๑๐๐,๐๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	กองคลัง													
๔๗	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา บริการ	๑๐๐,๐๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	กองคลัง													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๐			พ.ศ.๒๕๖๑										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๔๘	ค่าธรรมเนียมและ ลงทะเบียนต่างๆ กอง คลัง	เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและ ค่าลงทะเบียน	๔๐,๐๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	กองคลัง	←													→
อุดหนุนส่วนราชการ																			
๑	โครงการสร้างเสริม ประสิทธิภาพการบริหาร สถานที่กลางสำหรับ เป็นศูนย์รวมข่าวการ จัดซื้อจัดจ้างของหน่วย การบริหารราชการส่วน ท้องถิ่นอำเภอแม่สาย และเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บภาษีของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขต อำเภอแม่สาย	อุดหนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการ	๕๐,๐๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	เทศบาลแม่สาย มิตรภาพ	←													→

บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้านการบริหารงานทั่วไป
แผนงาน : การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๐			พ.ศ.๒๕๖๑										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	เงินเดือนพนักงาน ส่วนตำบล กอง การศึกษา	เพื่อจ่ายเงินเดือนให้แก่ พนักงานส่วน กองการศึกษา	๔๙๒,๓๖๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	กองการศึกษา	←													→
๒	จ่ายเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง การศึกษา	จ่ายเป็นเงินเดือนประจำ ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง การศึกษา	๔๒,๓๖๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	กองการศึกษา	←													→
๓	จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้างกอง การศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พนักงานจ้างกองการศึกษา	๓๓๒,๘๘๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	กองการศึกษา	←													→
๔	จ่ายเงินเพิ่มต่างๆให้แก่ พนักงานจ้างกอง การศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างกอง การศึกษา	๒๔,๐๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	กองการศึกษา	←													→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๐			พ.ศ.๒๕๖๑									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๕	ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ กองการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กองการศึกษา	๓,๐๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	กองการศึกษา													
๖	เงินค่าช่วยเหลือ การศึกษาบุตรพนักงาน ส่วนตำบล กอง การศึกษา	เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าช่วยเหลือ การศึกษาบุตร	๒๕,๐๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	กองการศึกษา													
๗	ค่าเช่าบ้านพนักงาน ส่วนตำบล กอง การศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของ พนักงานส่วนตำบล กองการศึกษา	๔๒,๐๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	กองการศึกษา													
๘	ค่าเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรของ บุคลากรกองการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ไปราชการของบุคลากรกอง การศึกษา	๔๐,๐๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	กองการศึกษา													
๙	ค่าธรรมเนียมและ ลงทะเบียนต่างๆ กอง การศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใน การฝึกอบรม พนักงานกอง การศึกษา	๔๐,๐๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	กองการศึกษา													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๐			พ.ศ.๒๕๖๑											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑๐	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การจ้างเหมาบริการช่วยงาน ศพด.	๑๗๖,๐๐๐	ศพด. อบต.ศรีเมือง ชุม	กองการศึกษา	←														→
๑๑	เงินเดือนพนักงานครู ผู้ดูแลเด็ก กองการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ ครูผู้ดูแลเด็ก อบต.ศรีเมืองชุม	๘๑๙,๐๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	กองการศึกษา	←														→
๑๒	จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก กองการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก กองการศึกษา	๕๙๓,๖๔๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	กองการศึกษา	←														→
๑๓	จ่ายเงินเพิ่มต่างๆให้แก่ พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก กองการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก กองการศึกษา	๖๖,๐๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	กองการศึกษา	←														→
๑๔	เงินค่าช่วยเหลือ การศึกษาบุตรพนักงาน ครูผู้ดูแลเด็ก กองการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือ การศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน ครูผู้ดูแลเด็ก	๕๐,๐๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	กองการศึกษา	←														→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๐			พ.ศ.๒๕๖๑											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑๕	ทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก (รายจ่ายตามข้อผูกพัน)	เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก	๑๕,๐๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	กองการศึกษา	←														→
๑๖	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานครัว	๓๐,๐๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด	←														→
๑๗	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาล้างของ	๑๕,๐๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด	←														→
๑๘	ค่าวัสดุก่อสร้าง	เพื่อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างใช้ใน กิจกรรมต่างๆของ อบต.ศรี เมืองชุม	๕๐,๐๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด	←														→
๑๙	โครงการพัฒนาบุคลากร ทางการศึกษา	เพื่อพัฒนาบุคลากรทาง การศึกษา	๑๔,๐๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	กองการศึกษา	←														→

บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้านการบริหารงานทั่วไป

แผนงาน : เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๐			พ.ศ.๒๕๖๑										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	เงินเดือนพนักงานส่วน ตำบล กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ พนักงานส่วนตำบล กองช่าง	๘๑๓,๒๔๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	กองช่าง	←													→
๒	จ่ายเงินเพิ่มต่างๆให้แก่ พนักงานส่วนตำบล กอง ช่าง	เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล กองช่าง	๒๔,๐๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	กองช่าง	←													→
๓	จ่ายเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำ ตำแหน่งให้แก่ ผู้อำนวยการ กองช่าง	๔๒,๐๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	กองช่าง	←													→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๐			พ.ศ.๒๕๖๑										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๔	จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้างกองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้างส่วนตำบล กองช่าง	๓๗๔,๒๘๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	กองช่าง														
๕	จ่ายเงินเพิ่มต่างๆให้แก่ พนักงานจ้างกองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ พนักงานจ้างส่วนตำบล กองช่าง	๖๐,๐๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	กองช่าง														
๖	ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กองช่าง	๓,๐๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	กองช่าง														
๗	เงินค่าช่วยเหลือ การศึกษาบุตรพนักงาน ส่วนตำบล กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือ การศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน กองช่าง	๒๐,๐๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	กองช่าง														

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๐			พ.ศ.๒๕๖๑										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๘	ค่าเช่าบ้าน กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของ พนักงานส่วนตำบล กองช่าง	๔๒,๐๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	กองช่าง	←													→
๙	ค่าเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรของ บุคลากรกองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยงเดินทาง	๔๐,๐๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	กองช่าง	←													→
๑๐	ค่าธรรมเนียมและ ลงทะเบียนต่างๆ กอง ช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ในการฝึกอบรม กองช่าง	๔๐,๐๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	กองช่าง	←													→
๑๑	โครงการค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมวัสดุ/ ครุภัณฑ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์	๕๐,๐๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	กองช่าง	←													→
๑๒	ค่าวัสดุก่อสร้าง	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ใช้ในกิจกรรมต่างๆของ อบต. ศรีเมืองชุม	๑๐๐,๐๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	กองช่าง	←													→
๑๓	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะใน ตำบลศรีเมืองชุม	๔๕,๐๐๐	ตำบลศรีเมือง ชุม	กองช่าง	←													→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๐			พ.ศ.๒๕๖๑										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑๔	ค่าวัสดุอื่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อื่นๆ	๒๐,๐๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	กองช่าง	←													→

บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์สำนักงาน/งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงราย

บริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๐			พ.ศ.๒๕๖๑						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
งานบริหารงานทั่วไป															
๑	ค่าจัดซื้อตู้กระจก บานเลื่อน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้กระจก บานเลื่อนสำหรับเก็บ เอกสาร	๓,๕๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด										
๒	ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับ สำนักงาน	๑๖,๐๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด										
๓	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรอง กระแสไฟฟ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า	๒,๘๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด										

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๐			พ.ศ.๒๕๖๑							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๔	ค่าอุปกรณ์อ่านบัตร แบบอนกประสงค์ (Smart Crad Reader)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อนกประสงค์	๗๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	สำนักงานปลัด				←							
กองคลัง																
๕	ค่าจัดซื้อเก้าอี้	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ สำหรับพนักงานส่วนตำบล กองคลัง	๓,๕๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	กองคลัง				←							
การศึกษา																
๖	ค่าจัดซื้อลำโพงสนาม	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อลำโพง สนาม	๘,๐๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	กองการศึกษา				←							
๗	ซื้ออุปกรณ์ลำโพงพกพา ช่วยสอน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ อุปกรณ์ชุดอุปกรณ์พกพา ช่วยสอน	๑๔,๐๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	กองการศึกษา				←							

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๐			พ.ศ.๒๕๖๑								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เคหะและชุมชน																	
๘	ค่าจัดซื้อเก้าอี้	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ สำหรับพนักงานส่วนตำบล กองช่าง	๑๐,๕๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	กองช่าง				←-----→								
๙	ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตบ ดิน	๒๑,๐๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	กองช่าง				←-----→								
๑๐	กล่องวัดมุม	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อกล่องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์	๑๑๐,๐๐๐	อบต.ศรีเมือง ชุม	กองช่าง				←-----→								